



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งน้อย

ที่ พจ ๕๔๕๐๑/-

โทร. ๐๕๖-๙๐๓-๔๗๘ ต่อ ๑๐๔

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อยร่วมติดตามโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. ๑๖-๐๓๖ สายร่วมพัฒนาอุทิศ ๖ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งน้อย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อย

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ได้มีมติในที่ประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย คือ ให้มีการติดตามและประเมินผล เชิงลึก คือ ให้ลงพื้นที่สำรวจงานโครงการเกี่ยวกับโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา อาคาร เป็นต้น ให้ลงสำรวจโครงการในช่วง ระหว่างดำเนินการ และดำเนินการแล้วเสร็จ โดยให้สุ่มเป็นบางโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ได้ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลทุ่งน้อยกำหนดหรือไม่ คุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการดำเนินโครงการได้มาตรฐาน และให้มีการสัมภาษณ์โดยการซักถามประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อยได้ลงพื้นที่ตรวจ โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๑๖-๐๓๖ สายร่วมพัฒนาอุทิศ ๖ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งน้อย ตำบลทุ่งน้อย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๔๓๒ ตรม. เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท

จากการติดตามและประเมินผลเชิงลึก จำนวน ๑ โครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลทุ่งน้อยกำหนด และได้มีการสัมภาษณ์โดยการซักถามประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการว่ามีความพึงพอใจหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าประชาชนผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจมาก โครงการสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ งานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุพรรณษา มากพา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อยได้ลงพื้นที่ตรวจ โครงการปรับปรุง
ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีปูผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๑๖-๐๓๖ สายร่วม
พัฒนาอุทิศ ๖ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งน้อย งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท





